
 

 

 
  
 

 
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
โดยคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและเอกชน และคณะ เดินทางลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการบริหารจัดการอาหารกลางวันของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” 
............................................ 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา น าโดย นายออน     
กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและเอกชน และคณะ 
ได้เดินทางลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการบริหารจัดการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
  วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
  คณะกรรมาธิการการศึกษา เดินทางลงพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
เพ่ือสังเกตการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอาหารกลางวันของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ศึกษาธิการจังหวัด 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ปส.กช .  คณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้น พ้ืนฐานอนุบาลน้องหญิง รวมทั้ง ผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ครู ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนนักเรียน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่

ดังกล่าวมาใช้ประกอบการยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการอาหาร
กลางวันในสังกัดโรงเรียนเอกชนอย่างมีคุณภาพ โดยที่ประชุมเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับเด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะสังกัดโรงเรียนรัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา      
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  



 

 

  วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
  เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา เดินทางลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ กับนายกเทศบาลเมืองเดชอุดม ผู้บริหารส านักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองเดชอุดม ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเมืองเดชอุดม ผู้แทนกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมทั้ง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองเดชอุดม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ซึ่ ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวสรุป
สาระส าคัญโดยสังเขปได้ว่า การจัดการ
ศึกษาให้กับผู้สู งอายุ ควรจัดหลักสูตร         
๕ ด้าน  ดังนี้  ๑) ด้านสุขภาพทางกาย       
๒) ด้านสุขภาพทางจิตใจ ๓) ด้านสังคม    

๔) ด้านเศรษฐกิจ ๕) ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา เดินทางลงพ้ืนที่ศึกษา
ดูงาน และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ กับ

ผู้บริหารส านักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมทั้ง ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี ณ กศน.อ าเภอวารินช าราบ และวัดผาสุการาม จ.
อุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้น าเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสรุป
สาระส าคัญโดยสังเขปได้ ดังนี้ ๑)  งบประมาณระบุเพ่ือการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ (ให้ 
กศน.) ๒) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ ใน อปท.(คล้าย สปสช.) ๓) 
จัดตั้งโรงพยาบาลให้กับผู้สูงอายุอุบลราชธานี ๔) จัดคูปองการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ 
(เพ่ือซื้อสิ่งของเพ่ือการศึกษา) ๕) จัดตั้งกระทรวงกิจการผู้สูงอายุ เป็นต้น 
วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา เดินทางลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาให้กับผู้สูงวัย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  


